

Hiệu quả công tác thẩm tra của các ban HĐND tỉnh



Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tại dự án xử lý cấp bách công trình nạo vét, kè lát mái và cải tạo công trình phụ trợ sông Tân Mỹ, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ).

Hoạt động thẩm tra là chức năng đặc thù của các ban HĐND tỉnh được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Nhiệm vụ 2021 - 2026, HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thẩm tra các nội dung dự kiến trình ký họp HĐND tỉnh. Kết quả thẩm tra là căn cứ quan trọng để các đại biểu tham gia thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng của địa phương, bảo đảm nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành hợp hiến, hợp pháp, khoa học, tính khả thi cao, phát huy hiệu lực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Thẩm tra là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi thành viên các ban của HĐND tỉnh phải có kiến thức sâu rộng, có kỹ năng và năng lực tổ chức thẩm tra một cách khoa học, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế hoạt động của HĐND và các quy định, quy trình, cách thức tiến hành

thẩm tra... Đồng chí Lê Văn Thế, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh cho biết: Là ban đảm nhận thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết nhiều nhất, chiếm khoảng 60 - 70% số lượng văn bản thẩm tra của HĐND tỉnh, vì vậy, để các cuộc thẩm tra đạt hiệu quả cao, cần chú trọng, nhiệm vụ và nội dung phân công, Ban chủ động xây dựng kế hoạch thẩm tra, phân công thành viên của Ban nghiên cứu kỹ nội dung cần thẩm tra; chủ động yêu cầu các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh gửi báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan để các thành viên của Ban có thời gian nghiên cứu, trao đổi trước. Ban cũng tăng cường giám sát, khảo sát thực tế ở các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, mời Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo sở, ngành, địa phương liên quan tham gia. Tại hội nghị thẩm tra, các thành viên của Ban phân tích làm rõ mục đích, sự cần thiết, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, đánh giá tác động, tính khả thi của các văn bản; trên

cơ sở đó xây dựng báo cáo thẩm tra có tính phân biệt cao, thể hiện rõ quan điểm của Ban về sự phù hợp của nội dung báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; đưa ra đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, phương hướng xử lý đối với những vấn đề còn chưa thống nhất để HĐND tỉnh có quyết nghị đúng đắn, hợp lòng dân. Năm 2021, các nghị quyết HĐND tỉnh được xây dựng trên cơ sở kết quả thẩm tra, giám sát kỹ lưỡng các nội dung, sớm đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Năm 2022 và cả nhiệm vụ 2021 - 2026, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thẩm tra, HĐND tỉnh thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm, kỹ năng hoạt động thẩm tra, giám sát của thành viên các ban; các ban tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác thẩm tra, giám sát, tập trung nghiên cứu, thảo luận, nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm tra và báo cáo thẩm tra.

TRUNG NGHĨA

chống dịch Covid-19 và việc thực hiện hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Nội dung này không có trong kế hoạch nhưng trong quá trình thực tế, qua ý kiến cử tri cho thấy việc triển khai ở một số nơi còn lúng túng, chưa thống nhất và chậm, vì vậy Ban đã tiến hành giám sát. Kết thúc đợt giám sát, Ban có báo cáo trong đó nêu rõ những vướng mắc cần tháo gỡ, kiến nghị UBND tỉnh để xuất trung ương điều chỉnh kịp thời để người dân sớm được thụ hưởng. Kết quả giám sát còn giúp các thành viên của Ban đưa ra ý kiến xác đáng, đánh giá đúng thực tế triển khai khi tổ chức thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch trình ký họp HĐND tỉnh.

Từ việc chuẩn bị chu đáo trước các cuộc thẩm tra và giải quyết tốt vấn đề phát sinh sau thẩm tra, chất lượng các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh cũng ngày càng được nâng lên, bảo đảm tính chính xác, có tính phân biệt cao với các vấn đề cần làm rõ, đưa ra những quan điểm, đánh giá cụ thể. Qua hoạt động thẩm tra phát huy được tính tập trung, dân chủ, trí tuệ tập thể trong xử lý các thông tin được tổng hợp từ đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Năm 2021, các nghị quyết HĐND tỉnh được xây dựng trên cơ sở kết quả thẩm tra, giám sát kỹ lưỡng các nội dung, sớm đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Năm 2022 và cả nhiệm vụ 2021 - 2026, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thẩm tra, HĐND tỉnh thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm, kỹ năng hoạt động thẩm tra, giám sát của thành viên các ban; các ban tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác thẩm tra, giám sát, tập trung nghiên cứu, thảo luận, nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm tra và báo cáo thẩm tra.

KIẾN XƯƠNG Ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

Để từng bước nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức lãnh đạo trong sinh hoạt đảng, các tổ chức cơ sở đảng ở huyện Kiến Xương đã triển khai tích cực việc ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện.



Cán bộ, đảng viên thị trấn Kiến Xương sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Nhằm tạo thuận lợi cho việc ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, ngay sau khi tỉnh triển khai, Huyện ủy Kiến Xương ban hành các văn bản hướng dẫn, thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc thực hiện để án phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Cùng với đó, huyện tiến hành tập huấn, cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm tại 33 xã, thị trấn, lắp đặt mạng internet tại tất cả các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Đến nay toàn huyện có trên 99% đảng viên đăng ký lập tài khoản sử dụng phần mềm.

Ông Lê Minh Hoàng, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Thuận lợi nhất là để án đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo tích cực của các cấp ủy đảng trong suốt quá trình triển khai

thực hiện cũng như sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên trong việc tiếp nhận, cài đặt, sử dụng phần mềm. Hơn nữa, đây là phần mềm có hiệu quả về giá trị sử dụng nên đã tác động đến sự thay đổi về nhận thức và tư duy của các cấp ủy đảng và đảng viên.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Ninh cho biết: Ngay sau khi xã được huyện chọn làm điểm triển khai thực hiện đề án, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hướng dẫn cài đặt cho 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ. Qua gần 5 tháng ứng dụng cho thấy phần mềm đã giúp đảng viên tra cứu, cập nhật thông tin quốc tế, trong nước, trong tỉnh, chủ trương, đường lối của Đảng được nhanh chóng, chính xác mà không cần chờ đến kỳ họp Đảng bộ, chỉ bộ như

trước kia. Chính điều này đã được tất cả cán bộ, đảng viên trong xã đánh giá cao và thấy phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn đặt ra hiện nay.

Tại các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” cũng nhận được sự hưởng ứng, tích cực sử dụng từ phía đảng viên là công nhân. Đảng viên Đặng Thị Nga, Chi bộ nhà máy Tân Đề 5 (cum công nghiệp Vũ Ninh) cho biết: Tôi thấy đây là phần mềm rất hữu ích, giúp đảng viên là công nhân được tiếp cận đầy đủ các thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng. Mặc dù làm công nhân bận rộn nhưng mỗi tối tôi đều tranh thủ truy cập vào ứng dụng để xem những thông tin mới nhất cũng như những chỉ hướng của cấp ủy Công ty để từ đó chủ động thực hiện tốt công

việc của mình. Phần hỗ trợ sinh hoạt đảng cũng hiện nay, chúng tôi có thể gửi ý kiến đến Chi ủy một cách dễ dàng, từ đó cùng Chi bộ thảo luận để ra các phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả nhất. Tuy đã đạt được những kết quả bước đầu song việc ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” ở huyện Kiến Xương hiện cũng gặp một số khó khăn. Cán bộ, đảng viên khối nông thôn đa phần cao tuổi nên tiếp thu chậm, chưa sử dụng thành thạo và phát huy được hết tính năng của phần mềm. Nhiều đảng viên chưa có điện thoại thông minh để cài đặt và sử dụng phần mềm. Một số chi ủy ứng dụng phần mềm vào sinh hoạt chi bộ chưa cao, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Tại Đảng bộ thị trấn Kiến Xương, trong tổng số 853 đảng viên đến nay mới có 337 đảng viên đã khai thác, sử dụng phần mềm. Ông Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Giang Đồng chia sẻ: Chi bộ có 24 đảng viên, tuổi đời bình quân là 70 nên khó khăn trong sử dụng điện thoại thông minh, do đó đến nay mới chỉ có 7 người dùng. Tuy nhiên, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nên thời gian tới tôi sẽ tích cực ứng dụng các tính năng của phần mềm trong sinh hoạt đảng như gửi báo cáo tới Đảng ủy, chuẩn bị tài liệu họp chi bộ, tiếp nhận ý kiến của đảng viên...

THU THỦY

Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao học đường qua giải thể thao học sinh phổ thông

Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, thời gian qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh còn quan tâm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao (TDTT), góp phần nâng cao thể lực, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh để học sinh phát triển toàn diện cả về đức - trí - thể - mỹ.



Các vận động viên tranh tài ở nội dung bóng rổ nữ.

Tại giải thể thao học sinh phổ thông diễn ra vừa qua, đoàn vận động viên của huyện Vũ Thư xuất sắc đạt giải nhất đồng đội ở 3 môn: bóng rổ, cờ vua, điền kinh. Với kết quả trên, huyện Vũ Thư xếp nhất toàn đoàn khối phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố. Ông Lê Văn Thứ, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Sau nhiều năm thi đấu, năm nay là năm đầu tiên ngành giáo dục huyện đạt kết quả cao nhất. Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm học Phòng đã đổi mới quan điểm chỉ đạo đối với các trường, yêu cầu các trường chú trọng hơn đến công tác giáo dục thể chất thông qua việc tăng cường cơ sở vật chất, hệ điều kiện, phát hiện và bồi dưỡng học sinh tham gia các hoạt động thể thao; đặc biệt, cần quan tâm, động viên đội ngũ giáo viên thể chất để thúc đẩy các hoạt động TDTT trong

trường học. Từ đầu năm học đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc tổ chức các hoạt động TDTT tập trung có phần hạn chế, tuy nhiên các trường đã linh hoạt, tổ chức xen kẽ các hoạt động TDTT với các môn văn hóa. Nhờ đó, các hoạt động trên vẫn thu hút đông đảo học sinh tham gia. Tại giải thể thao học sinh phổ thông năm nay, đoàn Vũ Thư có 73 vận động viên và 12 huấn luyện viên. Giải là sân chơi bổ ích, giúp rèn luyện, nâng cao sức khỏe cho học sinh. Đặc biệt, thông qua giải đã phát hiện

được những nhân tố mới, giàu tiềm năng cho thể thao Thái Bình trong thời gian tới. Trong khối các trường THPT, Trường THPT Phụ Dục là trường có truyền thống và bề dày phong trào TDTT trong trường học. Bởi thế, trong giải thể thao học sinh phổ thông vừa qua, Trường tiếp tục xếp thứ nhất toàn đoàn ở các nội dung điền kinh, bóng chày nữ, cầu lông đôi nam nữ, cầu lông đôi nữ và cờ vua nữ. Cô giáo Bùi Thị Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Có thể nói, cùng với chất lượng học

sinh giỏi các môn văn hóa thì TDTT là thể mạnh của Trường. Trong những năm qua, Trường luôn chú trọng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng TDTT trong trường học bằng việc quan tâm, động viên đội ngũ giáo viên thể chất; đầu tư trang thiết bị, dụng cụ tập luyện TDTT. Đặc biệt, cách đây gần 5 năm nhà trường thực hiện xã hội hóa xây dựng nhà đa năng tương đối rộng và thoáng, là nơi học tập và rèn luyện TDTT. Để đạt được kết quả tốt ở các giải thi đấu, ngay sau khi kết thúc giải nhà trường đã động

viên, khen thưởng các thầy cô giáo và các em học sinh, đồng thời phân công nhiệm vụ năm tiếp theo để các thầy cô có kế hoạch chuẩn bị lực lượng, tổ chức luyện tập, nghiên cứu, lựa chọn phương pháp thi đấu phù hợp. Nhà trường luôn lắng nghe đề xuất của đội ngũ giáo viên thể chất để kịp thời bổ sung các dụng cụ tập luyện TDTT, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học. Cô giáo Bùi Thị Thanh Tâm nhấn mạnh: Trong đội tuyển tham gia giải thể thao học sinh phổ thông vừa qua, có rất nhiều học sinh có học lực giỏi, học lớp mũi nhọn, thậm chí tham gia đội tuyển học sinh giỏi văn hóa. Điều đó cho thấy các phong trào giáo dục của nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn của phụ huynh học sinh và học sinh toàn trường.

Giải thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh diễn ra với 5 môn: điền kinh, bóng chày, bóng rổ, cầu lông và cờ vua tại 6 điểm thi đấu: Sân vận động tỉnh Thái Bình, Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT Nguyễn Công Trứ và Trường THCS Trần Phú (thành phố Thái Bình). Bà

Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Năm học 2021 - 2022 diễn ra trong bối cảnh rất khó khăn đối với ngành giáo dục khi tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục toàn diện cho học sinh. Tuy nhiên, nhờ sự quyết tâm, đồng sức đồng lòng, vừa qua Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công giải thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2021 - 2022. Do giải diễn ra trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp nên Ban tổ chức giải đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an toàn sức khỏe cho các vận động viên, huấn luyện viên và các lực lượng khác. 100% lực lượng được kiểm tra sức khỏe, test nhanh kháng nguyên Covid-19 trước một ngày khi giải đấu diễn ra. Đây là ngày hội thể thao học đường nhằm tạo sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giáo dục toàn diện cho học sinh. Đây cũng là cơ hội giúp thể thao tỉnh nhà phát hiện những tài năng thể thao, góp phần tạo nguồn vận động viên đủ năng lực làm nền tảng giúp thể thao của tỉnh ngày càng phát triển.

ĐẶNG ANH

QUAN TÂM ĐẾN TÂM LÝ HỌC SINH KHI TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC

Ở nhà quá lâu vì đại dịch COVID-19, học sinh có nguy cơ bị tổn thương sức khỏe cả về thể chất và tinh thần sau khi quay lại trường học. Các bậc cha mẹ và các thầy cô giáo cần phải phối hợp để giúp các em thích ứng với việc chuyển từ trường học trực tuyến sang trực tiếp

NGUY CƠ ĐỐI VỚI HỌC SINH	Đè khịch, dễ thay đổi tâm trạng	Hay lo lắng, buồn bã, mệt mỏi, căng thẳng	Suy giảm trí nhớ, khó tiếp thu bài học	Đễ chán nản, không có hứng thú học tập
TRÁCH NHIỆM CỦA CHA MẸ	Chuẩn bị cho con một thời gian thích ứng với hoạt động mới ở trường	Thiết lập lại lịch ăn, ngủ phù hợp	Cập nhật các thông tin liên quan đến việc trở lại trường để trẻ sẵn sàng tâm lý	
TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN	Phối hợp với cha mẹ học sinh để chia sẻ, động viên kịp thời	Đưa học sinh tham gia ngay vào hoạt động tập thể		
TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỞNG	Giảm tải bài học	Ưu tiên các hoạt động giao lưu	Có kế hoạch tư vấn tâm lý cho học sinh	Giáo dục kỹ năng sống nhằm tăng ý chí, niềm tin, bản lĩnh, thái độ ứng xử... của học sinh

TTXVN <https://infographics.vn>